

I. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ KỲ HỌP THỨ 6

TỔ 1

1. Hiện nay tốc độ phát triển xe ô tô trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng mạnh, dẫn đến mật độ giao thông cao. Do đó, đề nghị UBND thành phố có giải pháp, phương án cho thuê vị trí đậu xe dưới lòng đường; mục đích tăng doanh thu ngân sách cho thành phố và có cơ sở để cơ quan chức năng quản lý, xử lý dễ hơn. **(PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ)**

Từ tháng 02/2019, Công ty CP Môi trường đô thị đã triển khai thu phí đối với 04 tuyến đường: Yersin, Lý Tự Trọng, Nguyễn Chánh và Lê Thánh Tôn (đoạn từ Trần Phú đến Trần Hưng Đạo) theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa với tổng số thu phí là: 7.427.920.000 đồng nộp ngân sách thành phố với số tiền: 3.356.064.000 đồng. Hiện nay phòng Quản lý đô thị đang khảo sát, đánh giá mở rộng phạm vi thu phí, tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động để báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét kéo dài phạm vi thu phí 03 tuyến đường Yersin, Lý Tự Trọng và Nguyễn Chánh (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Hoàng Hoa Thám); đồng thời bổ sung thu phí trên 03 tuyến đường mới là: Trần Hưng Đạo, Pasteur và Hoàng Hoa Thám.

2. Đề nghị UBND thành phố khi triển khai các quy hoạch phải đồng bộ và chi tiết nhằm thuận tiện cho các cơ quan nhà nước dễ hơn trong công tác quản lý, ví dụ như ngành cấp thoát nước, để triển khai cấp nước đến đúng đối tượng, đúng khu vực theo quy định. **(PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ)**

Hiện nay Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 đang trình Bộ Xây dựng thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt; UBND thành phố Nha Trang cũng đang triển khai lập mới và điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu trên cơ sở Quy hoạch chung được phê duyệt và rà soát đồng bộ các quy hoạch ngành có liên quan. Dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ phủ kín toàn bộ các đồ án quy hoạch phân khu và đến cuối năm 2025 sẽ phủ kín toàn bộ các đồ án quy hoạch chi tiết trên phần diện tích đất dự kiến phát triển đô thị trong đồ án quy hoạch chung được duyệt.

Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được thể hiện trong các đồ án quy hoạch theo quy định. Đối với yêu cầu quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật đến từng lô thửa đất sẽ được thể hiện trong đồ án quy hoạch chi tiết đô thị.

3. Hiện nay, tổ dân cư 19 Đất Lành – xã Vĩnh Thái người dân đã sinh sống ổn định từ những năm 90 của thập kỷ trước, tuy nhiên hiện nay quy hoạch tại khu vực này vẫn còn treo, do đó không đủ điều kiện để cấp nước sinh hoạt cho người dân theo quy định của các cấp. Do đó đề nghị UBND thành phố nghiên cứu giải pháp tháo dỡ khó khăn này để công ty có thể cấp nước sinh hoạt tạm cho người dân trong khi chờ quy hoạch mới. **(PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ)**

- Về quy hoạch: Tổ 19 Đất Lành-Vĩnh Thái được quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ Khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/4/2001 của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đang lập Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 3, xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Đồ án quy hoạch điều chỉnh sẽ thực hiện nghiên cứu, rà soát đánh giá đề xuất phương án quy hoạch đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung được phê duyệt và phù hợp tình hình thực tế khu vực.

- Về dự án đầu tư: Ngày 10/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UB về việc thu hồi 108,2619 ha đất do tổ chức, hộ gia đình cá nhân để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đang thực hiện rà soát quá trình triển khai dự án và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

4. Trong bố trí cải tạo, sửa chữa vỉa hè, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công công phối hợp với các đơn vị có hạ tầng chạy ngầm để có giải pháp, kế hoạch đầu tư đồng bộ, tiết kiệm ngân sách, chi phí... (PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ)

Hiện nay khi triển khai các dự án đầu tư mới, nâng cấp đường giao thông hoặc cải tạo vỉa hè, Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư đều có văn bản yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông có kế hoạch phối hợp triển khai đầu tư, di dời hệ thống hạ tầng đồng bộ; UBND thành phố Nha Trang không cấp phép đào đường, vỉa hè trong thời gian tối thiểu 5 năm sau khi công trình hoàn thành để bảo đảm kết cấu và mỹ quan đô thị.

5. Về quy hoạch các bãi đậu xe công cộng cần có quy hoạch đảm bảo tốc độ phát triển phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; rà soát, tận dụng các vị trí để dùng bãi đỗ xe (khu vực dọc tuyến biển Phạm Văn Đồng). (PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ)

UBND thành phố Nha Trang đã xây dựng Đề án Quản lý, khai thác các bãi trông giữ xe trên tuyến công viên biển thành phố Nha Trang và thực hiện quy hoạch các bãi trông giữ xe trên tuyến Công viên bờ biển đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng; Ngày 12/01/2023 UBND thành phố Nha Trang đã có Tờ trình số 259/TTr-UBND trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt; hiện nay UBND Tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tham mưu, thẩm định.

6. Hiện nay các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã được thành phố xây dựng, tuy nhiên để quản lý tốt hơn các công trình này đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu đưa ra quy định, quy chế để nâng cao, thống nhất công tác quản lý tránh hư hỏng, xuống cấp... (PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN)

Hiện tại, thành phố Nha Trang có 116 nhà văn hóa, hội trường, điểm sinh hoạt văn hóa của các thôn, tổ dân phố. Trong đó:

Đối với các xã: có 41 nhà văn hóa thôn được xây dựng theo đề án nông thôn mới có ban hành quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế tổ chức, thành lập Ban chủ nhiệm để quản lý các nhà văn hóa theo Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn.

Đối với các phường: có 75 hội trường, điểm sinh hoạt văn hóa của các tổ dân phố; không hoạt động hàng ngày, chỉ hoạt động khi có các sự kiện sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, sinh hoạt Chi bộ, tiếp xúc cử tri... Hiện nay, chưa có văn bản quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí các nhà văn hóa tổ dân phố. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp thu và sẽ xin ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh để hướng dẫn về quy chế, quy định đối với các nhà văn hóa tổ.

7. Hiện nay tình trạng cướp giật, móc túi có xu hướng diễn ra nhiều, mạnh động, lộng hành hơn. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng này. **(CÔNG AN TP)**

Trong những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023, tình hình hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản khá mạnh động, thường xuyên gây án tại một số tuyến đường chính ở địa bàn phường Tân Lập, Lộc Thọ, Phước Tiến..., chủ yếu nhắm vào du khách trong và ngoài nước gây tâm lý bất an cho quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch của thành phố.

Trước tình hình trên, CATP Nha Trang đã xây dựng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự các loại, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Đồng thời triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm nói chung, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng, kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; tập trung lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức lễ hội lớn như Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển 2023... Qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định như ngày 20/01/2023, nhận được tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng CSHS đã đấu tranh, buộc 03 đối tượng (tạm trú tại xã Vĩnh Ngọc) khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà BT 02-07 KĐT Phước Long và 04 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố. Hay vào tối ngày 28/02/2023, đội Cảnh sát hình sự CATP bắt giữ 02 đối tượng cướp giật tài sản tại ngã tư Ngô Gia Tự - Huỳnh Thúc Kháng chiều cùng ngày. Các đối tượng khai nhận thực hiện tổng cộng 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố, bị hại chủ yếu là người Hàn Quốc; hay ngày 23/3/2023, bắt 01 đối tượng chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài, đối tượng khai nhận thực hiện 18 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố từ tháng 11/2022 đến nay. Đặc biệt, ngày 28/6/2023, bắt, khởi tố 02 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy của người dân đi tắm dọc tuyến biển, 03 đối tượng chuyên tiêu thụ số xe máy của

nhóm này. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm xe máy trên toàn tuyến biển, từ khu vực sân bóng Thanh Niên (Vĩnh Nguyên) đến Hòn Chông (Vĩnh Hải, Vĩnh Phước). Đến nay, đã thu giữ 14 xe máy các loại...

Trong thời gian tới, để góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, CATP tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa xã hội, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Chủ động dự báo, đánh giá tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực để kịp thời có giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không để tình hình hoạt động của tội phạm hình sự.

- Phối hợp tham mưu đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực cung cấp thông tin về đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật để giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng gây án.

- Đẩy mạnh công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã. Tập trung điều tra truy xét các vụ việc đã xảy ra, đấu tranh mở rộng những vụ đã bắt giữ đối tượng gây án, nhanh chóng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

- Thường xuyên gọi hỏi, giáo dục, răn đe số đối tượng nổi trên địa bàn để nắm được di biến động, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; phối hợp rà soát, lên danh sách, trích lục tiền án – tiền sự và các biểu hiện hoạt động hiện hành của các nhóm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, đối tượng từ các địa phương khác đến hoạt động; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện có khả năng tiềm ẩn hoạt động tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như các điểm kinh doanh cầm đồ, kinh doanh điện thoại, máy ảnh, xe máy...

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, vào các giờ cao điểm để chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng hoạt động phạm tội; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo NĐ 120/NĐ-CP; lập hồ sơ đề nghị Tòa án ra quyết định đưa vào CSGD, TGD theo NĐ 140/NĐ-CP; tăng cường quản lý số đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản được tại ngoại không để đối tượng tiếp tục phạm tội.

TỔ 2

8. Hiện nay trên địa bàn thành phố tình trạng lang thang ăn xin tại các ngã 3, ngã 4, chần dất lang thang ăn xin tại các Chợ (trong đó có người già, người tàn tật, trẻ em là người dân tộc thiểu số...) vẫn còn tái diễn, mặc dù các đại biểu đã chất vấn tại các phiên họp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. **(PHÒNG LAO ĐỘNG- TBXH**

Năm 2021 là năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid19. Đội 524 –Phòng LĐTBXH đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung đối tượng LTXA đưa vào TTBTXH lưu nuôi hơn 100 đối tượng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Năm 2022 tập trung 63 đối tượng và 6 tháng đầu năm là 53 đối tượng (trong đó phần lớn là đối tượng ngoài tỉnh, huyện, chiếm đa số).

Thứ nhất việc vẫn còn tình trạng lang lang trên địa bàn:

- Việc giải quyết đối tượng LTXA dứt điểm theo mục tiêu của Đề án là rất khó: Vì: Các đối tượng này hầu như là từ nơi khác đến nên không quản lý được. Do đó việc giải quyết dứt điểm là rất khó để đạt mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn mà chỉ hạn chế các đối tượng LTXA trên địa bàn.

- Đối tượng sau khi tập trung vào trung tâm BTXH lưu nuôi tối đa 90 ngày theo quy định sẽ trả về địa phương để quản lý.

- Người lang thang xin ăn liên tục di chuyển và kết hợp với việc bán hàng rong nên rất khó trong công tác tập trung đối tượng. Một số đối tượng xem đây là một “nghề” xin ăn và biết rõ là không bị bắt, bị phạt.

- Tâm lý đa phần nhân dân có nhận thức rằng việc cho tiền, quà cho người ăn xin là việc làm nhân đạo mang tính bố thí, giúp người nên người dân không muốn báo tin cho cơ quan chức năng khi có người xin ăn.

- Một số xã phường chưa quan tâm, chưa thực hiện tốt công tác phối hợp khi phát hiện đối tượng.

Thứ hai về vấn đề chặn dắt lang thang ăn xin tại các Chợ (trong đó có người già, người tàn tật, trẻ em là người dân tộc thiểu số...). Về việc này Đội 524 thường xuyên phối hợp báo về Công an TP khi nhận được tin báo có dấu hiệu chặn dắt để theo xử lý kịp thời.

Về giải pháp trong thời gian tới:

- Tiếp tục tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân, hạn chế cho tiền trực tiếp và nên báo với chính quyền địa phương để có những giải pháp căn cơ hơn;

- Tăng cường quản lý nhà trọ, vận động thuyết phục chủ nhà trong không cho người lang thang đến ở.

- Tăng cường phối hợp của các tổ liên ngành, Ban quản lý Chợ, Đội kiểm tra buôn bán hàng rong, Đội TNXXK trong tuần tra phát hiện đối tượng LTXA trên địa bàn,

- Phối hợp với Công an TP theo dõi xử lý các trường hợp chặn dắt khi nhận được tin báo.

- Thường xuyên nhắc nhở đối với địa phương chưa quan tâm trong việc triển khai thực hiện Đề án.

9. Tình trạng quảng cáo, rao vặt (đặc biệt là quảng cáo cho vay tiền), công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau các sự kiện, lễ hội vẫn chưa được khắc phục.
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN)

Hiện nay, thành phố đang thực hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng dán quảng cáo rao vặt như sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức như: bằng xe lưu động, trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường.

2. UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/01/2023 về việc tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ và phối hợp xử lý số điện thoại dùng để quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố năm 2023. Từ đầu năm đến nay các xã, phường đã tổ chức 11 đợt ra quân tẩy xóa, tháo gỡ số điện thoại dùng để quảng cáo, rao vặt sai quy định theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố.

3. Thực hiện biện pháp xã hội hóa lắp đặt các trạm dán quảng cáo rao vặt miễn phí để người dân có nhu cầu quảng cáo rao vặt được tự do dán tại các trạm trên địa bàn các phường trung tâm thành phố. Đã lắp đặt được 25 trạm tại các phường trung tâm thành phố.

4. Kiểm tra, xử lý vi phạm: Các xã, phường: Phương Sài, Tân Lập, Vạn Thắng, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hiệp đã ban hành 14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo số điện thoại trên trụ điện, vách tường... với số tiền là: 10.150.000 đồng.

Về giải pháp buộc thu hồi số điện thoại do thực hiện hành vi vi phạm

Ngoài ra, từ năm 2020 đến tháng 12/2022, UBND thành phố Nha Trang đã thống kê, chụp ảnh cung cấp danh sách 390 số điện thoại dùng để quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa để phối hợp xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp dán quảng cáo rao vặt sai quy định và thường xuyên tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ, chụp ảnh, thống kê danh sách các số điện thoại dùng để quảng cáo rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

10. Tình trạng kẹt xe giờ cao điểm nhất là các tuyến đường Trần Phú, Tô Hiến Thành vào giờ cao điểm, các nhà xe đón, trả khách tại các khách sạn như Review, Panorama, GaLina... và các khu vực các tuyến đường có mật độ giao thông qua lại thường xuyên làm ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của người dân **(CÔNG AN TP)**

Hằng ngày, CATP Nha Trang đã chỉ đạo các lực lượng của CATP, chủ yếu là lực lượng CSGT, TT tập trung phân luồng, hướng dẫn điều hòa giao thông tại tuyến đường Trần Phú và các tuyến đường trọng điểm trung tâm thành phố, các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn; đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm, các ngày nghỉ cuối tuần, các dịp Lễ, Tết... không để xảy ra ùn tắc giao thông.

11. Hiện nay, theo báo cáo của UBND thành phố về thực hiện các chỉ tiêu về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn đạt thấp **(BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH)**

Việc tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì thế công tác thực hiện chế độ BHXH cho người lao động gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, việc thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2022 dẫn đến số người đã tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2021 về trước đã giảm nhiều. Công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT gặp nhiều khó khăn.

Đề xuất một số giải pháp:

- Cần ban hành chính sách của tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện, thu hút người lao động ở khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện đối với thành phố Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

- Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách.

- Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT của thành phố, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả công tác thu hồi nợ BHXH trên địa bàn, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm BHXH, BHYT, BHTN.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các đơn vị. Thường xuyên rà soát và hướng dẫn các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động thực hiện đăng ký tham gia theo quy định của pháp luật.

12. Tại các khu vực bờ biển vẫn còn tình trạng buôn bán hàng rong, thả chó rông phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị (**ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH TP**)

1. Công tác xử lý hàng rong:

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về nội quy công viên bờ biển, xây dựng nếp sống văn minh bằng hệ thống truyền thanh không dây trên tuyến công viên đường Trần Phú (04 lần/ngày), hệ thống loa phát thanh được lắp đặt trên xe ô tô và bằng loa cầm tay trong quá trình tuần tra. **Kết quả:** Trong thời gian qua tuần tra lập **96 biên bản** vi phạm hành chính về bán hàng rong, hoạt động dịch vụ trái phép trên công viên bờ biển trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt với số tiền: **29.100.000 đồng** nộp vào ngân sách Nhà nước.

Khó khăn, hạn chế:

- Công viên bờ biển là nơi tập trung đông người dân, du khách vui chơi, thư giãn kéo theo tình trạng bán hàng rong, hàng dạo; giá trị hàng hóa không lớn (một ít chai nước, bịch bánh tráng, xôi kẹo bông gòn...) nên khi bị xử lý vi phạm người bán hàng rong sẵn sàng vứt bỏ tang vật.

- Một số trường hợp người vi phạm là trẻ em nên khi bị phát hiện lực lượng chức năng các em ôm hàng rong chạy băng qua đường giao thông gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người. Một số người dân hiếu kỳ tập trung đông người lôi kéo, kích động cản trở lực lượng chức năng gây ra điểm nóng về an ninh trật tự.

- Tình hình tuần tra, xử lý hàng rong, hàng dạo thường xuyên nhưng việc tái vi phạm vẫn diễn ra do mức phạt lỗi vi phạm trên còn thấp (150.000 đồng/trường hợp)

- Đội Thanh niên xung kích Nha Trang hiện nay chỉ có 101 người. Lực lượng tuần tra mỏng, quản lý địa bàn rộng dẫn đến việc xử lý vi phạm hành chính trên tuyến công viên chưa kịp thời.

2. Công tác xử lý chó thả rong:

Hiện nay, UBND thành phố đã có Công văn số 4598/UBND-KT ngày 14/6/2023 của UBND thành phố V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp mang theo động vật nuôi đến nơi công cộng không đúng quy định. Theo đó chỉ đạo các địa phương và cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, bắt buộc các chủ nuôi phải có cam kết không để chó thả rong, chích ngừa đầy đủ cho chó, có rọ mõm bảo hiểm khi dắt chó ra đường và đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, trường hợp vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Đội Thanh niên xung kích, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang được UBND thành phố giao nhiệm vụ “*Phối hợp UBND xã, phường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trường hợp người dân mang theo động vật nuôi đi dạo trong khu vực công viên bờ biển không đúng quy định hoặc xuống tắm biển chung với người nơi công cộng*” và “*Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân: Nghiêm cấm trường hợp chần, thả gia súc, gia cầm trong khu công viên và tắm chung với người dưới bãi biển*”.

13. Tình trạng an ninh trật tự, trộm cắp tài sản tại các khu vực dân cư trên địa bàn thành phố, các đối tượng manh động. **(CÔNG AN TP)**

14. Đẩy nhanh tiến độ đề xuất đầu tư, thẩm định, phê duyệt các công trình đã có chủ trương đầu tư, nhất là các công trình Đình, Đền, Miếu, Mão... (đặc biệt là Đình Trường Đông, phường Vĩnh Trường). **(PHÒNG TCKH)**

Theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025, theo đó:

a) Các di tích (Đình, Đền, Miếu, Mão...) được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh: Thuộc nhiệm vụ chi cấp tỉnh. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phải trình cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

b) Các di tích không phải di tích cấp tỉnh: Thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phải trình cấp huyện thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Hiện nay các di tích trên địa bàn bị xuống cấp (như Đình Lư Cấm, Đình Đồng Nhon, Miếu Thiên Hậu Hải Nam, Đình Ngọc Hội, Đình Phú Nông, Đình Võ Cạnh, Đình Lương Sơn, Đình Vĩnh Diêm, Đình Trường Đông, Đình Bích Đàm... thuộc di tích lịch sử cấp tỉnh) bị hư hỏng xuống cấp, theo đó Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND thành phố cho các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Về tiến độ thực hiện:

- Các di tích trên, chỉ có Đình Trường Đông đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư có thông báo kết quả thẩm định. UBND thành phố đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Các di tích còn lại, đã gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, và Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản đề nghị hoàn chỉnh lại các hồ sơ báo cáo đề xuất đầu tư tại Công văn số 4362/HĐTĐ ngày 15/11/2022. Hiện nay, các đơn vị (UBND xã Vĩnh Trung, UBND phường Ngọc Hiệp, UBND phường Vĩnh Nguyên, UBND xã Vĩnh Ngọc, UBND xã Vĩnh Lương) được giao lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đang hoàn thiện lại hồ sơ. Trong đó Đình Bích Đàm, Phòng đã tiếp nhận lại hồ sơ, đang tham mưu UBND thành phố trình cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt chủ trương dự án. Các di tích còn lại, Phòng cũng tiếp tục đôn đốc, các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt chủ trương dự án.

Ngoài ra các dự án thuộc lĩnh vực khác, sau khi được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư, Phòng đã thường xuyên tham mưu UBND thành phố, đôn đốc công tác thẩm định, trình phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi) để đủ điều kiện phân bổ vốn triển khai thực hiện dự án.

15. Hiện nay điểm trường tại thôn Phước Hạ đã xuống cấp, một số hạng mục đã cũ, hư hỏng làm ảnh hưởng đến tình hình dạy và học của Giáo viên và học sinh.
(PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

- Điểm trường Tiểu học Phước Đồng (điểm Phước Hạ) đã được UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa khối phòng, nhà vệ sinh, nâng cấp sân trường tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023, dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua trong tháng 7/2023.

16. Đề nghị thành phố nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt (tăng 03 vụ) (CÔNG AN TP, PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ)

UBND thành phố Nha Trang đã bố trí lực lượng thực hiện cảnh giới tại 04 điểm lỗi đi tự mở tiệm ần nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt (03 điểm tại xã Vĩnh Lương, 01 điểm tại xã Vĩnh Thạnh); các xã, phường cũng đã phối hợp với Công ty CP Đường sắt Phú Khánh thu hẹp 18 lối đi tự mở. Thời gian tới thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường có đường sắt đi qua kiểm tra không để phát sinh lối đi tự mở mới; phối hợp Công ty CP Đường sắt Phú Khánh rào đóng, thu hẹp những lối đi tự mở bất hợp pháp; bổ sung lắp đặt đầy đủ hệ thống biển cảnh báo thuộc phạm vi đường bộ.

Bên cạnh đó CATP Nha Trang đã có chỉ đạo cho Công an các xã phường tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn quản lý về việc chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang an toàn đường sắt; không tự ý mở các đường ngang dân sinh. Đồng thời cũng tổ chức các buổi tuyên truyền về pháp luật giao thông, các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông. Chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng (PC08) tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường sắt. (Tuyên truyền trực tiếp: 03 buổi, khoảng 450 lượt người tham gia, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, phường, trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố...)

17. Một số công trình trọng điểm vẫn còn chậm: Dự án Nút giao thông Ngọc Hội, dự án xây dựng mới Cầu Xóm Bóng là tuyến giao thông chính kết nối các khu vực phía Nam, phía Bắc của thành phố Nha Trang (UBND TP)

Dự án cầu Xóm Bóng do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2023; trong thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ đề ra; UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án Nút giao thông Ngọc Hội có tổng số thửa là 290 thửa, đến nay đã phê duyệt 99 thửa, UBND TP Nha Trang đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí ưu tiên và vị trí vòng xoay theo tiến độ và đã bàn giao mặt bằng để thi công của dự án. 190 thửa còn lại chưa phê duyệt là các thửa có diện tích thu hồi nhỏ (56 thửa) và các thửa thuộc nhánh bắc (19 thửa thuộc khu vực ưu tiên) kết nối với đường Vành đai và các thửa đất còn lại.

UBND thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 3775/UBND-TNMT ngày 19/5/2023 về việc triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án, trong đó yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết các thửa đất cần xác định khu vực ưu tiên để giải phóng mặt bằng; khẩn trương xây dựng phương án trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án hợp, thông qua.

Đối với các trường hợp thuộc nhóm ưu tiên (tại nút giao đường A1 với đường 23/10), UBND tỉnh đã có Văn bản số 6254/UBND-XDND ngày 26/6/2023 về việc đồng ý chủ trương thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 trường hợp (gồm hộ Nguyễn Thành Đông, hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Sanh, hộ ông Nguyễn Thành Đức, hộ ông Huỳnh Trung Hiếu) và UBND thành phố Nha Trang đã ban hành 04 Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 4 trường hợp trên. Theo đó,

UBND xã Vĩnh Hiệp đang vận động hộ dân bàn giao mặt bằng và đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất.

Khó khăn, vướng mắc chậm tiến độ bồi thường:

- Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay đổi liên tục, cụ thể: Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 thay thế Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014; Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021. Quyết định bồi thường về cây trồng, vật kiến trúc thay đổi ảnh hưởng rất nhiều về việc xây dựng và phê duyệt phương án.

- Tiến độ thực hiện dự án kéo dài do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19.

- Về nguồn gốc đất:

+ Có nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ viết tay hoặc không có giấy tờ nhà đất, dữ liệu quản lý đất đai của các xã/phường qua các thời kỳ còn thiếu thông tin. Do vậy, phải thường xuyên xác minh, xác nhận bổ sung nguồn gốc đất, tốn kém công sức và thời gian ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

+ Tiến độ xác minh, xác nhận lại nguồn gốc đất còn chậm.

- Công tác phối hợp của các xã/phường trong bố trí lịch vận động hoặc đối thoại chưa có tính chủ động, chưa kịp thời.

- Công tác thi công: Các vị trí giải tỏa (ưu tiên 1, 2 phạm vi vòng xuyên) đã bàn giao mặt bằng từ lâu nhưng không thấy triển khai thi công dẫn đến người dân giải tỏa bức xúc.

- Hội đồng bồi thường và Tổ công tác kiện toàn nhiều lần nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án...

18. Đối với dự án Khu Lê Hồng Phong III, UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi dự án, Đề nghị UBND thành phố giải quyết theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, điều chỉnh thông báo thu hồi đất để tạo điều kiện người dân tại khu vực thực hiện các quyền về đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất, xin phép xây dựng, sửa chữa (**PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**)

Khu vực quy hoạch tại Khu tái định cư Lê Hồng Phong III nằm trong phần diện tích 63,52ha đã có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009 của UBND thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, đến nay dự án Khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong (khu vực còn lại quy hoạch Khu tái định cư Lê Hồng Phong III) không có triển khai thực hiện.

Tại thời điểm năm 2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố Nha Trang ban hành Thông báo số 51/TB-UBND ngày 05/2/2016 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009 của UBND thành phố Nha Trang về việc chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, cụ thể như sau:

1. Lý do thu hồi đất: Thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long (trước đây là dự án Khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong), phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

- Diện tích thu hồi đất: khoảng 249.802,4m² (đã trừ phần diện tích đã giải phóng mặt bằng đường số 4) theo Mảnh trích đo địa chính số 140-2015 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa thiết lập ngày 19/6/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 06/7/2015.

- Địa điểm thu hồi đất: phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC.

Các Điều khoản khác tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Ngày 13/4/2021, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 2216/UBND-QLĐT ngày 13/4/2021 kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009; theo đó không thực hiện thu hồi đất đối với diện tích nêu trên (khoảng 38,97ha) vì hiện nay không có dự án triển khai tại khu vực này. Cụ thể: Điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Nha Trang như sau: Hủy bỏ cụm từ “Các điều khoản khác tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực”.

Ngày 07/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 789/STNMT-CCQLDD với nội dung:

Việc điều chỉnh Thông báo số 51/TB-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Nha Trang thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Nha Trang.

Từ những cơ sở trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang căn cứ các quy định của pháp luật đất đai hiện hành để thực hiện điều chỉnh Thông báo số 51/TB-UBND ngày 05/02/2016 theo thẩm quyền.

Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh có Công văn số 2527/UBND-XDNĐ với nội dung: *Giao UBND thành phố Nha Trang xem xét, thực hiện theo nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên theo quy định của pháp luật.*

Do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 3055/TNMT ngày 18/5/2023 và Tờ trình số 4085/TNMT ngày 30/6/2023 kính trình UBND thành phố Nha Trang ban hành thông báo điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 05/2/2016 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009 của UBND thành phố Nha Trang về việc chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, thành phố Nha Trang như sau:

Hủy bỏ cụm từ “Các Điều khoản khác tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/01/2009 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực”.

Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đang xem xét, chỉ đạo.

19. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu Tái định cư Phước Hạ, xã Phước Đồng (BAN QLDA CÁC CTXD NHA TRANG)

Dự án Khu tái định cư Phước Hạ được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 với Tổng mức đầu tư: 165,459 tỷ đồng.

Năm 2015, công trình Khu tái định cư Phước Hạ (giai đoạn 1-3,1ha) đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, công tác giải phóng mặt bằng cho toàn dự án đã cơ bản hoàn thành và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Do hạn chế về nguồn vốn nên tại thời điểm 2015-2016, giai đoạn 2 của dự án trên chưa thực hiện được.

Năm 2020, UBND tỉnh thống nhất cho phép UBND thành phố tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với nguồn vốn đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển đất của tỉnh (bao gồm nguồn thu từ bán đấu giá 79 lô đất biệt thự thuộc Dự án cơ sở hạ tầng khu tái định cư Hòn Ró 2) với tổng mức đầu tư dự kiến 95 tỷ đồng.

Năm 2021, để thực hiện di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở xã Phước Đồng và Vĩnh Trường, UBND tỉnh thống nhất cho phép nghiên cứu đầu tư xây dựng khu chung cư nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại Khu Tái định cư Phước Hạ với quy mô 1000 căn hộ với TMĐT 900 tỷ đồng. Do đó phải điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu Tái định cư Phước Hạ cho phù hợp với mục tiêu xây dựng khu chung cư và một số quy định mới về quy hoạch.

Hiện nay, đang chờ ý kiến góp ý của Sở Xây dựng về nhiệm vụ quy hoạch để triển khai điều chỉnh quy hoạch. Sau khi Quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt Thành phố sẽ hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án để triển khai tiếp tục giai đoạn 2.

20. Dự án Đường Tỉnh Lộ 3, đoạn Cầu Phước Thượng cao hơn so với nhà dân và Trường Tiểu học Phước Đồng – Cơ sở 2, trời mưa tràn vào nhà dân và điểm trường ảnh hưởng đến việc giảng, dạy và sinh hoạt của người dân và học sinh. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Chủ đầu tư có giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân và Trường Tiểu học tại khu vực dưới chân Cầu Phước Thượng. (UBND TP)

Dự án đường Tỉnh lộ 3 do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư; UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư xem xét xử lý.

21. Dự án Khu đô thị mới Phước Long chậm triển khai. Đề nghị UBND thành phố sớm chỉ đạo phê duyệt chủ trương cưỡng chế thu hồi đất đối với 19 trường hợp không đồng ý bàn giao mặt bằng, UBND phường Phước Long đã vận động nhiều lần nhưng các trường hợp vẫn không chấp hành bàn giao; Sau khi cưỡng chế UBND phường sẽ đề xuất khớp nối hạ tầng thoát nước đối với hẻm 538 với hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong, tránh tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. (UBND TP)

TỔ 3

22. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang xuất hiện xích lô điện (chở người), ba gác máy (chở hàng hóa), xe chở đá... ngày càng nhiều. Trong thời gian

qua thành phố Nha Trang đã hỗ trợ kinh phí chuyển nghề nghiệp, có các biện pháp xử lý như tịch thu xe, lắp đặt các biển báo cấm. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi dịch vụ du lịch hồi phục thì tình trạng các phương tiện này bùng phát mạnh, gây cản trở giao thông. Dưới góc độ quản lý nhà nước, nếu đây được gọi là đặt trung du lịch Nha Trang (đối với xích lô điện) thì TP có biện pháp gì để quản lý (về an toàn kỹ thuật, quản lý đội ngũ lái xe...) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. **(CÔNG AN THÀNH PHỐ)**

- Công an thành phố Nha Trang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các trường hợp xe xích lô vi phạm TTATGT, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 57 trường hợp xe xích lô vi phạm đi vào đường cấm với tổng số tiền là 19.950.000 đồng.

- Thời gian đến, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe xích lô vi phạm TTATGT. Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp với các sở, ban ngành thành lập mô hình “Xích lô tự quản” trên địa bàn quản lý.

23. Đoạn đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Quán Trường và vòng xoay Võ Nguyên Giáp thường có nhiều xe khách đậu đỗ đón trả khách trái phép....đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra, xử lý. **(CÔNG AN THÀNH PHỐ)**

Lãnh đạo CATP Nha Trang đã chỉ đạo lực lượng CSGT,TT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện ô tô khách đón, trả khách không đúng quy định. Qua công tác, đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Thời gian đến, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô khách đón, trả khách không đúng quy định.

24. Cử tri ý kiến việc thực hiện NQ18 trong thời gian qua đã được người dân đồng thuận, chấp hành (mỹ quan đô thị); nhưng tình trạng đậu đỗ xe ô tô trên vỉa hè, lòng lề đường lại không được xử lý Cử tri và đại biểu HĐND đã kiến nghị nhiều lần, đồng thời thành phố cũng đã trả lời tuy nhiên đến nay chưa giải quyết dứt điểm, đề nghị Thành phố xử lý. **(CÔNG AN THÀNH PHỐ)**

- Việc thực hiện Nghị quyết 18 của Thành ủy luôn được Công an thành phố triển khai thường xuyên, hiệu quả. Trong đó việc xử lý xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc.

- Số liệu: Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 18 đến nay Công an thành phố Nha Trang đã phát hiện và xử lý gần 900 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định trên địa bàn thành phố. Trong đó từ đầu năm 2023 đến nay, đã phát hiện và lập biên bản 622 trường hợp với tổng số tiền là 435.400.000 đồng.

- Thời gian đến, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an các xã, phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định.

25. Việc kinh doanh phế liệu khu dân cư còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho nhân dân sống xung quanh.... Đề nghị Thành phố chỉ đạo có các biện pháp hậu kiểm đối với các ngành nghề kinh doanh đặc biệt (phế liệu....) sau khi cấp Giấy phép kinh

doanh (*an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy..*) (**CÔNG AN THÀNH PHỐ**)

- Hiện nay, tất cả các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố đều được quản lý về công tác PCCC (tuỳ theo quy mô phân cấp theo UBND cấp xã, phường, đội CSPCCC&CNCH), có hồ sơ quản lý đầy đủ và được kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Đối với loại hình kinh doanh này, Công an thành phố không cấp giấy phép kinh doanh mà chỉ mở hồ sơ quản lý công tác PCCC, việc cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng khác.

26. Hệ thống Camera an ninh trên các tuyến đường thời gian qua đã được thành phố và các địa phương đầu tư tuy nhiên hiện nay nhiều nơi đã hư hỏng, xuống cấp. Đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn tại kỳ họp thứ 5 nhưng đến nay vẫn chưa cải thiện. Đề nghị Thành phố chỉ đạo và có hướng bảo trì, bảo dưỡng để tránh lãng phí. (**UBND THÀNH PHỐ**)

- Công an thành phố đã có báo cáo số 1400/BC-CATP-TH ngày 05/4/2023 về tình hình hoạt động của hệ thống “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn thành phố Nha Trang, qua đó đề xuất UBND thành phố; UBND xã, phường quan tâm bố trí thêm nguồn kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, duy tu hệ thống “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn thành phố.

- Ngày 17/5/2023, UBND thành phố đã có Quyết định số 1409/QĐ-CT-UBND về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: sửa chữa hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Nha Trang, qua đó cho phép CATP Nha Trang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2023 – 2025.

- Hiện Công an thành phố đang tiến hành thuê đơn vị sửa chữa, khảo sát, lập dự toán, làm báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình thẩm định và phê duyệt của UBND thành phố.

II. CÂU HỎI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP

Vấn nạn ghi số đề diễn ra ngang nhiên, công khai, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là tại các xã. Đề nghị Công an thành phố kiểm tra giải quyết(**CÔNG AN THÀNH PHỐ**)

Trên địa bàn TP Nha Trang, các đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với những hệ thống đại lý lôi kéo nhiều thành phần tham gia; vẫn còn tồn tại ở các khu dân cư trong thành phố; chủ yếu là các điểm ghi nhỏ lẻ kết hợp với bán vé số truyền thống. Tệ nạn đánh bạc, trong đó có số đề còn kéo theo hệ lụy liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, khi con bạc không thanh toán thì tổ chức đòi nợ dẫn đến đánh nhau gây rối, mất an ninh trật tự tại địa phương, đây cũng một trong những nguyên nhân hình thành và phát sinh các nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê ...

Lãnh đạo CATP đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, CA các phường, xã tăng cường nắm tình hình, tổ chức kiểm tra bắt quả tang; chú trọng phát hiện, xử lý các chủ cái. Tuy nhiên, hoạt động của số đối tượng chủ cái rất tinh vi, luôn dùng nhiều thủ đoạn để đối

phó với cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý của cơ quan công an. Trong 06 tháng đầu năm 2023, đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp CA các phường, xã lập danh sách 288 điểm nghi vấn ghi số đề. Qua đó, công an các phường, xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 02 trường hợp.

Trong thời gian tới, CATP tiếp tục chỉ đạo Công an các phường, xã tập trung công tác nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, nhất là chủ các đường dây số đề để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá, đưa ra truy tố nhằm răn đe, giáo dục chung.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ THÀNH PHỐ

1. Dự án quy hoạch Cồn Ngọc Thảo đã nhiều năm chưa thực hiện, đề nghị triển khai thực hiện (cử tri phường Ngọc Hiệp).

- Về quy hoạch: Khu vực Cồn Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp đang được quản lý theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cồn Ngọc Thảo, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 13/7/2010. Theo định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 đang trình Bộ Xây dựng thẩm định; khu vực Cồn Ngọc Thảo được quy hoạch là khu đất đơn vị ở

- Về thực hiện dự án: Ngày 02/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc công nhận Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị mới Ngọc Thảo, tại Cồn Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1761/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 2239/QĐ-UBND với lý do: Công ty Cổ phần sông Đà Nha Trang không thực hiện trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và không đáp ứng tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết.

Hiện nay, khu vực Cồn Ngọc Thảo đang được quản lý theo quy hoạch và chưa có dự án triển khai thực hiện. Sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 được phê duyệt, UBND thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phân khu cho phù hợp với định hướng Quy hoạch chung 2040 để làm cơ sở kêu gọi dự án đầu tư.

2. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư dự án khu du lịch Hòn Tre để người dân an cư, ổn định cuộc sống và cần có cơ chế bồi thường, tái định cư cho người dân tại đảo (đã đề nghị năm 2022) (cử tri phường Vĩnh Nguyên).

Khu vực cần bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 494,92ha mặt đất đảo theo bản đồ trích đo địa chính khu đất số 114/2014/TĐ.BĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường ký thẩm định ngày 02/04/2014 bao gồm 36 tờ cụ thể:

+ Khu Bãi Rạn: 82,87 ha mặt đất;

- + Khu Bãi Tre: 119,39 ha mặt đất;
- + Khu Vũng Ngán: 66,05 ha mặt đất;
- + Khu Đầm Báy: 226,61 ha mặt đất.

Về khu tái định cư: tại Khu tái định cư Hòn Ró 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo văn bản số 5567/UBND-TTQĐ ngày 05/10/2016 của UBND thành phố Nha Trang và thống nhất bố trí 110 lô đất (đã giao 56 lô, còn lại 54 lô cần xác định giá) tại khu tái định cư Hòn Ró 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang để giao đất tái định cư cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre và văn bản số 140/UBND-VP ngày 09/01/2017 của UBND thành phố Nha Trang về hoán đổi quỹ đất tái định cư cho dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre và ngày 19/10/2020 UBND thành phố Nha Trang có văn bản 8296/UBND-TTQĐ về việc rà soát quỹ đất bố trí tái định cư dự án.

Ngày 28/6/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1457/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre (phần diện tích còn lại), phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Hiện tại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được UBND thành phố Nha Trang tích cực triển khai để sớm bàn giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án. Tuy nhiên, cũng gặp các khó khăn trong quá trình thực hiện nên làm cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm tiến độ: vị trí địa lý dự án xa đất liền gây khó khăn cho việc kiểm kê, vận động người dân; người dân không phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng; do đặc thù địa bàn đảo, người dân sử dụng đất lâu đời mà không có giấy tờ đầy đủ.... Dự kiến đến ngày 31/12/2023 theo gia hạn Thông báo thu hồi đất và Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Hiện nay Đình Bích Đàm đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị quan tâm tu sửa (đã đề nghị nhiều lần) (cử tri phường Vĩnh Nguyên). Đình Trường Đông phường Vĩnh Trường đã xuống cấp nhiều năm và đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được sửa chữa (phường Vĩnh Trường). **(Đã trả lời tại câu 14 Tổ đại biểu 1)**

4. Đề nghị công ty Vệ sinh môi trường xem xét lại thời gian thu gom rác thải cho hợp lý, vì hiện nay có lúc thu gom rác vào lúc 16 giờ 00, nhiều hộ gia đình chưa đi làm về (cử tri phường Lộc Thọ).

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc Quy định thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang, trong đó các cá nhân, hộ gia đình chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị thu gom trong khoảng thời gian theo quy định từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày (ngoại trừ khu vực các đảo và một số khu vực có đặc thù riêng). Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo, yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang kiểm tra, chấn chỉnh giờ giấc thu gom rác theo quy định, từ 17 giờ hàng ngày để thu gom của các hộ dân, đảm bảo không để sót, tồn đọng rác và đảm bảo vệ sinh môi trường.

5. Hiện nay, tình trạng đậu đỗ xe ô tô trong các tuyến hẻm, trên lề đường rất nhiều gây cản trở việc lưu thông và phòng khi có hỏa hoạn xảy ra sẽ gây khó khăn trong việc cứu hỏa; đề nghị thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng quy định (cử tri phường Lộc Thọ).

- **Đối với quy định ô tô đậu, đỗ trong các tuyến hẻm:** Theo Quy định tại Điều 18 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy định cấm dừng, đỗ tại nơi có phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, quy định chiều rộng một làn xe tối thiểu đối với đường nhóm nhà ở là 3,0m. Vì vậy xe ô tô đỗ trên các tuyến hẻm có chiều rộng < 6m là vi phạm quy định Luật giao thông đường bộ.

- **Đối với việc dừng, đỗ trên lề đường:** Theo quy định tại Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ xây dựng quy định không để xe trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở; trên các tuyến phố tại trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch.

Việc xử lý đối với các phương tiện ô tô dừng đỗ sai quy định: Theo Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 và Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định việc xử lý các phương tiện dừng, đỗ thuộc thẩm quyền của Trưởng Công an cấp xã; đồng thời Công an thành phố Nha Trang cũng đã có Văn bản số 69/GT,TT ngày 19/4/2023 chỉ đạo Công an xã, phường chủ động thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp dừng, đỗ sai quy định theo đúng thẩm quyền; do đó đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Công an xã, phường chủ động kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

6. Nhà số 19/2D đường Nguyễn Thiện Thuật, thuộc tổ 11 phường Lộc Thọ, xây dựng 12 tầng trong khi đó giấy phép xây dựng là 07 tầng; đề nghị xử lý triệt để; đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý đối với từng cá nhân, tập thể liên quan đến việc đề chủ nhà thi công mặc dù đã phát hiện vụ việc từ năm 2020 (cử tri phường Lộc Thọ).

- Công trình xây dựng vi phạm tại số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ do ông Tô Văn Huỳnh làm chủ đầu tư được UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy phép xây dựng số 3375/GPXD-UBND ngày 16/12/2018 với quy mô: 6 tầng + 01 tầng lửng + 01 tầng tum thang trong quá trình thi công xây dựng đã xây vượt 05 tầng. UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 2028/QĐ-XPVPHC ngày 31/3/202; Quyết định số 2507/QĐ-XPVPHC ngày 24/4/2020 và Thông báo số 988/TB-UBND-QLĐT ngày 06/7/2020 yêu cầu ông Tô Văn Huỳnh tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Tuy nhiên, ông Tô Văn Huỳnh không chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngày 21/10/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 6301/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

- Ngày 06/10/2022, UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch cưỡng chế số 1313/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND phường Lộc Thọ tại Văn bản số

7307/UBND-QLĐT. Đồng thời, phê duyệt phương án phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm tại Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 đối với phần công trình xây dựng vi phạm.

- Ngày 30/6/2023, UBND phường Lộc Thọ ban hành Tờ trình số 866/TTr-UBND gửi UBND thành phố và phòng Tài chính – Kế hoạch xin tạm ứng chi phí cưỡng chế. Hiện nay, UBND thành phố đang xem xét ban hành Quyết định phê duyệt dự trù chi phí để thực hiện cưỡng chế.

- Về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ kế hoạch cưỡng chế; Ngày 04/01/2023, Công an thành phố Nha Trang đã có Công văn số 61/BC-CATP(AN) yêu cầu UBND phường Lộc Thọ bổ sung các nội dung để Công an thành phố Nha Trang báo cáo Phòng PA02 thẩm định hồ sơ xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trương xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT. Hiện nay, UBND phường Lộc Thọ đang hoàn tất hồ sơ đấu thầu phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

7. Đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết đề xuất của UBND phường về việc làm đường Nguyễn Chích (đoạn từ chung cư Bình Phú đến mương thoát lũ) theo hiện trạng, vì nếu làm theo quy hoạch, Nghị quyết 17 thì diện tích đất cần giải tỏa rất lớn, người dân không đồng ý hiến đất (cử tri phường Vĩnh Hòa đã đề nghị nhiều lần).

Hiện trạng đường Nguyễn Chích gồm 03 đoạn, trong đó: Đoạn 1 từ đường 2 tháng 4 đến mương thoát lũ và Đoạn 3 từ Chung cư Bình Phú đến đường Nguyễn Duy Hiệu đã đầu tư theo quy hoạch lộ giới 16m; Riêng Đoạn 2 (ở giữa tuyến) từ mương thoát lũ đến Chung cư Bình Phú dài khoảng 275,21m chưa được đầu tư theo quy hoạch, hiện trạng mặt đường bê tông rộng trung bình 7,0m, có đoạn đất cấp phối và chưa có hệ thống thoát nước. Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 giao UBND phường Vĩnh Hòa phối hợp đơn vị tư vấn kiểm tra hiện trạng, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chích (đoạn từ mương thoát lũ đến Chung cư Bình Phú) theo quy hoạch trình Thành phố xem xét, quyết định đầu tư dự án.

8. Hiện nay trên địa bàn thành phố xây dựng nhiều khu đô thị, chung cư dẫn đến số lượng trẻ đến tuổi vào lớp 1 rất nhiều, thừa so với chỉ tiêu Phòng Giáo dục giao hàng năm, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết để các cháu trong độ tuổi đều được đến trường trên địa bàn xã, phường nơi trẻ cư trú (cử tri phường Phước Hải, Phước Long).

Theo TCVN 8793:2011, đối với cấp tiểu học, chỉ tiêu 65-80 chỗ/1000 dân, trường Tiểu học được thiết kế tối đa 30 lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

1. Đối với Phường Phước Long

Hiện tại, trên đại bàn phường Phước Long có 02 trường tiểu học với tổng số học sinh là 2410 hs/60 lớp. Chia ra:

- Trường Tiểu học Phước Long 1: 1.216 hs/30 lớp.
- Trường Tiểu học Phước Long 2: 1.194 hs/30 lớp.

Như vậy theo dự báo đến năm 2030, phường Phước Long cần phải bổ sung 21 phòng học. UBND thành phố đã có Báo cáo số 10052/UBND-QLĐT ngày 29/12/2020 đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ khu đất có diện tích 6.242m² (Khu đất có số hiệu 13 và một phần khu đất có số hiệu 14 tờ bản đồ số 57) để xây dựng mới trường Tiểu học Phước Long.

2. Đối với phường Phường Phước Hải

Hiện tại, trên đại bàn phường Phước Hải có 02 trường tiểu học với tổng số học sinh là 1998 hs/48 lớp. Chia ra:

- Trường Tiểu học Phước Hải 1: 852 hs/20 lớp.
- Trường Tiểu học Phước Hải 3: 1.146 hs/28 lớp.

Như vậy theo dự báo đến năm 2030, phường Phước Hải cần phải bổ sung 05 phòng học. UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND phường Phước Hải rà soát quỹ đất, đề xuất xây thêm điểm học thuộc trường Tiểu học Phước Hải 1 (vì hiện Tiểu học Phước Hải 1 đã hết quỹ đất, không thể mở rộng thêm).

9. Đề nghị có biện pháp xử lý tại bãi rác đèo Rù Rì nước rò rỉ ra biển (từ bãi rác thuộc thôn Lương Hòa ra đến cửa biển tại cảng cá thôn Lương Sơn 2 và thôn Lương Sơn 3) gây mùi hôi thối, ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của người dân (cử tri xã Vĩnh Lương đã đề nghị nhiều lần).

Bãi rác tại khu vực đèo Rù Rì bao gồm: Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Lương Hòa và bãi rác Rù Rì cũ (hiện nay đã đóng cửa).

- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Lương Hòa được đưa vào vận hành từ năm 2014. Toàn bộ bãi chôn lấp Lương Hòa được lót đáy để thu gom nước rỉ rác phát sinh từ quá trình chôn lấp rác. Nước rỉ rác được dẫn về Trạm xử lý nước rỉ rác có công suất 186 m³/ngày đêm để xử lý và tiếp tục dẫn về Nhà máy xử lý nước thải phía Nam (xã Phước Đồng) để tiếp tục xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường. Toàn bộ lượng nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp Lương Hòa được dẫn và xử lý khép kín, không thải ra môi trường.

- Riêng đối với Bãi rác Rù Rì cũ (đã đóng cửa từ năm 2015) đã được đầu tư từ lâu, là bãi rác lộ thiên, **không có lớp lót đáy** nên nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài. Khi đóng bãi rác Rù Rì, nước rỉ rác phát sinh sẽ được thu gom về hố bơm Rù Rì, sau đó bơm chuyển về Trạm xử lý nước Lương Hòa để xử lý cùng với nước rỉ rác của Bãi chôn lấp Lương Hòa. Vị trí điểm thu gom tại 01 điểm trũng trên con suối phía dưới bãi rác Rù Rì. Từ khi bãi rác Rù Rì đóng cửa, vào mùa khô nước rỉ rác phát sinh ít nên toàn bộ nước rỉ rác được thu gom triệt để. Tuy nhiên

vào mùa mưa, do lưu lượng nước mưa hòa lẫn nước ngầm và nước rỉ rác khá lớn, vượt quá công suất tiếp nhận của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, do vậy, xảy ra tình trạng một phần nước rỉ rác không được thu gom chảy trực tiếp ra mương thoát nước Suối Cạn phía sau Trạm xử lý nước rỉ rác.

Để giải quyết tình trạng nêu trên, UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 8688/UBND-TNMT ngày 24/11/2022 chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (đơn vị vận hành) tăng cường bơm nước rỉ rác về Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa để xử lý; đồng thời sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý mùi hôi và vôi bột để xử lý màu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chất lượng nước Suối Cạn và mương thoát nước Lương Hoà trước khi chảy ra biển.

Về lâu dài, UBND thành phố giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích phối hợp đơn vị tư vấn và các Sở, ngành của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án thu gom, xử lý triệt để nước rỉ rác phát sinh từ bãi rác Rù Rì hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.